



ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑ ต่อ ๑๒

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ทปอ.มีมติให้สถาบันตัดสินใจเอง สตรีข้ามเพศแต่งหญิงรับปริญญา ได้หรือไม่ รวมถึงกรณี"หญิงใจชาย"ด้วย



สมคิด เลิศไพฑูรย์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยบูรพา(มบ.) จ.ชลบุรี นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ. ว่าที่ประชุมได้หารือกรณี การอนุญาตให้นักศึกษาชายแต่งชุดครุยหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ โดยที่ประชุมก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยในการ ดำเนินการเรื่องนี้ และพบว่าที่ผ่านมาหลายแห่งก็อนุญาตให้นักศึกษาข้ามเพศ สามารถแต่งชุดครุยหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ อาทิ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี(มอบ.) มบ. แต่มีเงื่อนไขคือ ต้องมีการขออนุญาตจากทาง มหาวิทยาลัย และต้องมีกระบวนการพิสูจน์ทางการแพทย์และต้องมีใบรับรองจาก แพทย์มายืนยัน ไม่ใช่เปิดกว้างทั้งหมด ขณะที่สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก และ มติ ทปอ.ไม่สามารถไปบังคับให้มหาวิทยาลัยทำตามได้ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าหลายแห่ง ก็อนุญาตให้นักศึกษาชายแต่งชุดครุยหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ แต่ บางมหาวิทยาลัยอาจจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง ก็ยังไม่อนุญาต ดังนั้นที่ประชุมจึงสรุปว่า ขอให้เรื่องนี้เป็นการพิจารณาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีประวัติ จารีตประเพณี และความพร้อมที่ แตกต่างกัน ให้เป็นอิสระของแต่ละมหาวิทยาลัย

“บรรยากาศในการประชุม ทปอ.เรื่องนักศึกษาข้ามเพศ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เพราะเราอยากให้นักกลุ่มนี้มีที่ยืนในสังคมไทยที่เหมาะสม ส่วนเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาข้ามเพศนั้น มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็เปิดกว้างอยู่แล้ว และบางแห่ง เช่น มศว ถึงขนาดมีนักศึกษาชายที่แปลงเพศเป็นหญิง ขอพักในหอพักหญิง ซึ่ง มศว ก็พิจารณาแล้วอนุมัติตามคำขอ ขณะที่มีการร้องขอห้องน้ำสำหรับเพศที่ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีคามจำเป็น ดังนั้น เรื่องต่างๆ ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของแต่ละมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม" นายสมคิด กล่าวและว่า ส่วนนักศึกษาหญิงที่ใจเป็นชาย จะสามารถขออนุญาตแต่งชุดครุยเพศชายเข้ารับปริญญาบัตรได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เช่นกัน